



ที่ กษ ๑๐๐๖/ ๖ ๗/๕๖

กรมส่งเสริมการเกษตร

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กท ๑๐๙๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และโครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ : VDO Conference)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำโครงการภายใต้กรอบนโยบาย/แผนงาน ๓.๑ อัจฉริยะ (เกษตรแม่นยำ เกษตรแปลงใหญ่ การเกษตรที่มีมูลค่าสูง) อุตสาหกรรมอาหาร Bioeconomy ท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ Hospitality Industry เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และโครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้จังหวัดจัดทำแบบเสนอความต้องการโครงการดังกล่าว ทั้ง ๒ โครงการส่งกรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และทันกำหนดเวลา กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอเชิญเกษตรกรจังหวัดพร้อมทั้งเกษตรกรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ : VDO Conference และการถ่ายทอดสดผ่าน ssnet เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ในวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๗ อาคาร ๑ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เกษตรกรจังหวัดพร้อมทั้งเกษตรกรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒินัย ยวนานนท์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๙๕๒๔

E-mail: doaereseach20@gmail.com

ระเบียบวาระการประชุม

(ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ : VDO Conference)

โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด  
และโครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๗ อาคาร ๑ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการเกษตร

\*\*\*\*\*

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ แนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

โดย กองวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการเกษตร

๒.๒ แนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โดย สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

วาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

\*\*\*\*\*